

มช.พัฒนาหุ่นยนต์นาโน ส่องตรวจอวัยวะภายใน

ใช้เซรามิกจิ๋วเป็นมอเตอร์ติดกล้องหาตำแหน่งโรค

ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนา เซรามิกชนิดพิเศษสามารถยึดหดตัว และเคลื่อนที่ได้ มีขนาดเล็กระดับนาโน ปูทางพัฒนาเป็นหุ่นยนต์จิ๋ว ใช้งาน ด้านการแพทย์ทำหน้าที่วินิจฉัย และ ตรวจอวัยวะภายในแบบไร้สายได้อย่าง แม่นยำ

การตรวจอวัยวะภายในร่างกายเพื่อ การผ่าตัด โดยทั่วไปแพทย์จะใช้กล้อง ขนาดเล็กสอดเข้าไปในร่างกายเพื่อส่ง สัญญาณภาพผ่านสายสัญญาณมายังจอ ภาพเพื่อการตรวจวินิจฉัย รวมถึงผ่าตัด ซึ่งการสอดกล้องเข้าไปในร่างกายทำให้ ผู้รับการรักษเจ็บปวด นักวิจัยทั่วโลกจึง พยายามสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถ

เคลื่อนที่ได้เองแบบไร้สายด้วยการค้นหา วัสดุพิเศษที่ทำงานได้ตามต้องการ

ทีมวิจัย ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร. สุพล อนันตา สุพล และ ผศ.ดร.รัตติกกร ยัมภีร์ชัย นักวิจัยจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น หนึ่งในทีมงานที่สนใจพัฒนาหุ่นยนต์ จิ๋วเช่นเดียวกันโดยศึกษาพบเซรามิกชนิด พิเศษจากสารเบรียลเซรามิกซึ่งอยู่ในกลุ่ม เซรามิกชั้นสูง และมีคุณสมบัติตาม ที่ ต้องการ

เมื่อเซรามิกชนิดนี้ได้รับการกระตุ้น ด้วยสนามไฟฟ้าพบการตอบสนอง โดย เซรามิกมีการยึดหดตัวในระดับนาโนเมตร หรือเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแรงกลเซรามิกจะ

หดจำแรงกระตุ้นและส่งแรงตอบสนอง ออกมาให้เห็น ซึ่งลักษณะดังกล่าวเรียกว่า เป็น เซรามิกฉลาด" นักวิจัยกล่าว

ภายหลังจากค้นพบเซรามิกชนิด พิเศษดังกล่าวแล้วทำให้ทีมวิจัย ซึ่งได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงาน กอง ทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มั่นใจว่าจะ สามารถพัฒนาหุ่นยนต์จิ๋วจากวัสดุดัง กกล่าวได้โดยประดิษฐ์เป็นมอเตอร์ควบคุม การขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ในระดับนาโน ซึ่งช่วยให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วย ตัวเอง และส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิลหรือ คลื่นความถี่สูงเพื่อแสดงผลภาพและการ รักษายังจออินเทอร์เฟซภายนอก

ในส่วนของการควบคุมหรือบังคับ หุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ นั้น สามารถทำได้โดยอาศัยกระแสไฟฟ้า

กระตุ้น หรือสัญญาณไมโครเวฟจากภายนอกซึ่งนอกจากหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปยัง บริเวณตรวจวินิจฉัยอวัยวะที่ติดบกติภายใน ร่างกายแล้ว ยังสามารถบอกตำแหน่ง เนื้อร้ายที่เกิดขึ้นได้ด้วย

อย่างไรก็ตามทีมวิจัยยังคงต้อง ศึกษาหาปริมาณสารตั้งต้นที่ต้องการ ใช้ งาน พร้อมทั้งพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลให้ วัสดุมีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบา มากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนของ การผลิตผงเซรามิกในปริมาณมาก เพื่อ สนับสนุนการวิจัยวัสดุฉลาดในรูปแบบ ต่างๆ ให้มากขึ้น

นักวิจัย กล่าวต่อว่า การที่มีหุ่นยนต์ จิ๋วเข้ามาช่วยในการผ่าตัดนั้นจะทำให้การ วินิจฉัยและรักษาของแพทย์ทำได้ อย่าง แม่นยำและรวดเร็วขึ้น ตลอดจนผู้เข้ารับ

การรักษาไม่ต้องเจ็บปวด ขณะรักษาหรือ ภายหลังจากการ รักษา โดยปัจจุบันเซรามิก ชนิดพิเศษได้มีการพัฒนาเพื่อใช้ในงานจริง บ้างแล้ว อาทิเช่น ส่วนประกอบของเครื่อง อัลตราซาวนด์ เครื่องตรวจภายในโดยไม่ ต้องผ่าตัด เป็นต้น

"ในอนาคตหากประเทศไทยสามารถ พัฒนาเซรามิกชนิดพิเศษและวัสดุฉลาด ป้อนให้กับผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อใช้เองในประเทศก็จะช่วยทดแทนการ นำเข้าเครื่องมือราคาแพงจากต่างประเทศ ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันต่างประเทศ ให้การยอมรับกับฝีมือการพัฒนาวัสดุ ฉลาดของคนไทย โดยรับเอาไปพัฒนา เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ทาง การแพทย์ และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนมาก" นักวิจัยกล่าว